



ที่ ศธ ๐๔๑๒๑ /๒๓๕๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต ๑ ถนนรณชัยชาญยุทธ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๓ รายการกิจกรรมประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดการจัดส่งไฟล์เอกสารผลงานและคลิปวิดีโอ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายการกิจกรรมประถมศึกษา ครั้งที่ ๑๐
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรม
ประถมศึกษา) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายการกิจกรรมประถมศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอความร่วมมือท่านแจ้งตัวแทนระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับชาติดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติเป็นรูปแบบไฟล์ PDF
๒. จัดทำคลิปวิดีโอ(Video clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละรายการความ
ยาวไม่เกิน ๗ นาที ในทุกรายการประกาศ ยกเว้นประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที ทั้งนี้ให้ตั้งชื่อไฟล์ ด้วยรหัสกิจกรรม ๖ หลัก
ตามด้วยชื่อสกุล นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ผ่านช่องทาง google forms
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์
จะนำเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ วงษามาตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
เรื่อง ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รายการกิจกรรมประถมศึกษา) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายการ(กิจกรรมประถมศึกษา) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน และองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการประเมินจากเอกสารรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมประถมศึกษา) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมประถมศึกษา) ครั้งที่
๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://awards๖๓.obecawards.net/obec-esansp/>

อนึ่ง ในการประกาศนี้ได้ดำเนินการตามเอกสารที่เสนอพิจารณาและตามการรับรองของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หากภายหลังตรวจสอบพบว่ารายใดขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(รายการกิจกรรม
ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ทั้งนี้ให้ผลการตัดสิน
การประกวดของคณะกรรมการตัดสินการประกวด มีผลเป็นอันสิ้นสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔

(นายสุภาพ วงษามาตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

การจัดส่งผลงานของผู้เข้าประกวด

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์

001005 นายสุพจน์ บานไธสง

ด้านวิชาการและลูกจ้าง

<https://forms.gle/GQeqz6HSCdU6pKfM9>



ด้านบริหารจัดการ

<https://forms.gle/hxhS3RPhRTK3oSb18>



ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

<https://forms.gle/9JqfVyTQ3MLmCndV7>

